



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ  
เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป โดยกำหนดดำเนินการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรได้ประมวลผลคะแนนผู้เข้ารับการสรรหาในตำแหน่งดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ข้อ ๒๐ และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามผลคะแนนรวมแต่ละภาคเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ดังนี้

ที่	เลขที่ / ชื่อ - สกุล	ภาค ก - ภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป คะแนน (๑๐๐ คะแนน)	ภาค ข - ภาคความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนน (๑๐๐ คะแนน)	ภาค ค - ภาคความเหมาะสม กับตำแหน่ง คะแนน (๑๐๐ คะแนน)	คะแนนรวม	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	<b>สำนักปลัด</b> <b>พนักงานจ้างตามภารกิจ</b> ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ ๐๐๑ นายศาศวัต เทียวตรง	๙๒	๙๒	๘๖.๖๖	๒๗๐.๖๖	๙๐.๒๒	
๒	<b>พนักงานจ้างทั่วไป</b> ตำแหน่ง นักการภารโรง ๐๐๑ นางสาวชนิ เทล็คดี	-	-	๘๕.๓๓	๘๕.๓๓	๘๕.๓๓	
๓	<b>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b> <b>พนักงานจ้างทั่วไป</b> ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ๐๐๑ นางสาวชุดิภาญจน์ พิมพ์า	-	-	๙๓.๓๓	๙๓.๓๓	๙๓.๓๓	

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามประกาศนี้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศผลการเลือกสรรฯ เว้นแต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรนี้เป็นอันยกเลิก อย่างไรก็ตาม ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การจัดจ้างในตำแหน่งที่สรรหาได้
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวหรือไม่ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่ตามที่ได้รับการจัดจ้าง ภายในเวลาที่ผู้ดำเนินการคัดเลือกหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งกำหนด

อนึ่ง การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้ว  
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วน ตรงตามประกาศรับสมัคร หากปรากฏ  
ภายหลังว่ามีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามคุณสมบัติที่องค์การบริหาร  
ส่วนตำบลหนองกบกำหนดไว้ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และจะไม่พิจารณาจัดจ้างให้ดำรงตำแหน่งที่ผ่าน  
การเลือกสรร หรือพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งกรณีที่ได้รับการจัดจ้างไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕



(นางสาวสาคร เลิศชุตินากุล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ